



๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมต่อยอดพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านการพูด(Speech Leadership Academy Camp)

เรียน คณบดีคณะศิลปศาสตร์/คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการโครงการอบรมและสิ่งที่ควรทราบในการเข้าอบรม

๒. รายชื่อผู้เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศที่มีสิทธิ์ได้เข้าร่วมค่ายพัฒนาศักยภาพฯ

ด้วยโรงเรียนสอนการพูดจอมพลและมูลนิธิสถาบันการพูดแบบการพูด ชมรมพุทธศาสตร์สากล สถาบันบางกอกโทสมาสเตอร์คลับ สมาคมครูจีนแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์กรภาคี ได้จัดให้มีการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ภายใต้หัวข้อ “สติกับการสื่อสารเพื่อสันติภาพโลก Conscious Communication For World Peace” รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่เสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ลงแล้ว

ในการนี้ ทางโครงการจะได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาต่อยอดเพิ่มพูนศักยภาพผู้นำด้านการพูดให้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการ โดยใช้ชื่อ “โครงการอบรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านการพูด Speech Leadership Academy Camp” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ ณ World Peace Valley เขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งนักเรียนในสังกัดสถาบันของท่านมีสิทธิ์จะได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพในครั้งนี้ ตามรายชื่อในเอกสารแนบที่ส่งมา จึงขอความร่วมมือผู้ที่เข้าร่วมอบรมยืนยันสิทธิ์ในการเข้าอบรมครั้งนี้ด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ <https://www.ibsofficial.com/speech> ภายในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. กรอกข้อมูลการสมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ให้ครบถ้วน
๒. ดาวน์โหลดเอกสารใบอนุญาตจากผู้ปกครองกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนแล้วสแกนส่งไฟล์แนบส่งมาทางเว็บไซต์ จึงจะถือว่าการสมัครและยืนยันเข้าร่วมเสร็จสมบูรณ์แล้ว
๓. โปรตสมัครและยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๗ มิฉะนั้นจะถือว่า สละสิทธิ์การเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ และจะให้สิทธิ์นี้แก่นร.ที่มีรายชื่อในรอบคัดเลือก(๓ ส.ค.๖๗)ต่อไป
๔. ในกรณีที่ครูหรือผู้ปกครองจำเป็นต้องติดตามไปด้วย ขออนุญาตให้สิทธิ์ ๑ ร.ร.อนุญาตให้มีครูผู้ดูแล ๑ ท่านเท่านั้น /กรณีผู้ปกครองติดตามมาดูแลนร. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับเด็กนร.ระดับประถมศึกษาตอนปลายที่ต้องมีผู้ปกครองดูแล ครอบครัวยุค ๑ ท่าน (พ่อหรือแม่หรือฯลฯ)ท่านนั้น เนื่องจากทางโครงการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมในครั้งนี้เพียง ๑๐๐ ท่าน

/ทางโครงการฯ

ทางโครงการฯ ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ ในการสนับสนุน ส่งเสริมให้เยาวชน  
ของชาติได้มีศักยภาพเป็นทั้งคนเก่ง ดี มีความรู้คู่คุณธรรมไปใช้ในการพัฒนาตน สังคมและประเทศชาติให้  
เจริญมั่นคงสืบไป ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.จอมพล สุภาพ)

ประธานคณะกรรมการโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก



สมัครผ่านเว็บไซต์ Speech contest



Speech Leadership Academy Camp

ศรिता ชื่นชม โทรศัพท์ ๐๙-๙๕๒๘-๕๓๖๐

<https://www.ibsofficial.com/speech/>